



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/ ๑๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบพิจารณาคัดเลือกเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน	จำนวน ๓ ชุด
	๓. แบบใบสมัคร การส่งผลงานเกมการศึกษา	จำนวน ๑ ชุด
	๔. โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจในการนำความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ได้มีเวทีสำหรับการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลาย ความจำเป็นแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก โดยสามารถนำส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้โดยตรงที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๒ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเผยแพร่รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ ของ สพฐ. www.obec.go.th และเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน www.techno.bopp.go.th อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงษ์ ไชยยศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๓-๕ โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

ผู้ประสานงาน: นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตน์ ๐๘๙-๗๑๒๙๒๙๗